



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ ๑) ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ (ไม่มีค่าตอบแทน) จำนวน ๑ คน ๒) ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการ จำนวน ๑๘ คน และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ จำนวน ๑๘ คน

๒. พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการการศึกษา
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายไตรรงค์ ติธรรม รองประธานคณะกรรมการ คนที่สี่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ๒) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิภาพผู้เรียน โดยมีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกคณะกรรมการ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

ในการนี้ ที่ประชุมได้กำหนดหลักการในการพิจารณาการศึกษาของคณะอนุกรรมการ โดยการพิจารณาการศึกษาและผลการศึกษาที่ได้นั้น จะต้องเป็นประโยชน์ต่อราชการ สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ในส่วนกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คือ ๖๐ วัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ นำเสนอกรอบแนวทางการพิจารณาศึกษา วัตถุประสงค์ และประเด็นในการศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส นำเสนอรายงานผลการพิจารณาการศึกษาของคณะอนุกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง ในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา